



ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ ของโรงเรียนนวมุขเมืองราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียน นวมุขเมืองราชวิทยาลัย ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคคลในโรงเรียน สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการดำเนินการได้อย่างสูงสุด ทำให้สามารถสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน ที่เป็นหน่วยงานที่แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการในทุกด้านของโรงเรียน ผู้การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของโรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษาของผู้เรียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติและเทียบเคียงสู่มาตรฐานสากล โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และจุดเน้นของสถานศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการสื่อสาร เพื่อสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพให้แก่ครูผู้สอน การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการเรียนต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง ตลอดจนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา การจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสม ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนนวมุขเมืองราชวิทยาลัยจึงได้กำหนดนโยบายการจัดการความรู้ เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินการจัดการความรู้ขององค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ มีการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาตนเองให้ เป็นผู้มีความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจของโรงเรียน อันจะส่งผลให้โรงเรียน สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

๑. โรงเรียนมีหน้าที่สนับสนุนให้ความร่วมมือการจัดการความรู้โดยจัดให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนบริหารจัดการความรู้ ส่งเสริมและดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

๒. ให้ผู้บริหารและครูภายในโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยมุ่งเน้นความสำคัญกับการจัดการความรู้ โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน เกี่ยวกับทักษะในการทำงาน การคิดเชิงวิเคราะห์และความรู้ที่ชัดเจน ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดได้ โดยผ่านกระบวนการวิธีต่าง ๆ มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จะดำเนินการสร้างระบบการจัดเก็บความรู้ของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เป็นคลังความรู้และส่งเสริมบุคลากรได้เข้าถึงองค์ความรู้นั้น และมีหน้าที่สร้างสภาวะแวดล้อมที่จูงใจ เอื้อต่อการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

๔. โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ส่งเสริมพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ทั้งนี้ให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้เป็นผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล และดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และให้คณะกรรมการจัดการความรู้ รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน

(นางสาวมณฑาทิพย์ เสาวคนธ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย